

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Theo Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền từ 06 giờ ngày 11/8/2021 đến 12 giờ ngày 11/8/2021, thông tin nhanh về kết quả xét nghiệm đã ghi nhận 176 ca mắc Covid-19 mới.

Cộng dồn đến nay, toàn tỉnh đã có 4.374 ca mắc Covid-19.

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Quốc hội khoá XV

Tại phiên họp, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Chính phủ trình bày tóm tắt Báo cáo về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khoá XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; trong đó, tập trung đánh giá, nhận định về bối cảnh, tình hình; quan điểm, mục tiêu; thảo luận về 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025 với hơn 400 chương trình, đề án, nhiệm vụ cụ thể. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Cần cải thiện năng lực cung ứng hàng hoá cho doanh nghiệp

Các doanh nghiệp cho biết, đơn vị hiện đã và đang kết nối tiêu thụ nông sản với nông dân, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Để tăng sản lượng tiêu thụ, các doanh nghiệp cho rằng, phải cải thiện được năng lực cung ứng hàng hoá như có đầu mối cung ứng, thu gom, phân loại, vận chuyển nông sản theo nhu cầu. Hợp tác xã tại địa phương sẽ là cầu nối hiệu quả trong việc đưa nông sản đến với doanh nghiệp tiêu thụ. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Doanh nghiệp lúa gạo đề nghị linh hoạt “3 tại chỗ”

Hiện tại, nhiều doanh nghiệp áp dụng “3 tại chỗ” đang gặp nhiều khó khăn do khó đảm bảo các điều kiện trong thời gian dài; tâm lý người lao động có sự dao động, mong muốn được về nhà. Trong khi đó, các doanh nghiệp đang có nhu cầu tăng số lượng lao động, đặc biệt là công đoàn bốc xếp.

Các doanh nghiệp đề nghị linh hoạt trong áp dụng “3 tại chỗ” hoặc áp dụng “1 cung đường 2 điểm đến”, cho doanh nghiệp bổ sung lao động; người lao động sẽ được quản lý từ nhà máy đến nơi ở, được kiểm tra Covid-19 khi đến làm việc. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Bệnh viện Trung ương Huế hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ Đồng Tháp

Sau gần 01 tháng chi viện, Đoàn công tác đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ tích cực, kịp thời cho Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc trong công tác điều trị cho những bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch; chuyển giao, hướng dẫn những quy trình chuyên môn, kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc dinh dưỡng, phục hồi chức năng v.v..

Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc đến Đoàn cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã kịp thời hỗ trợ tỉnh trong lúc khó khăn, trong đó có việc hình thành Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) quy mô 50 giường bệnh điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. BVĐK Sa Đéc đảm bảo các điều kiện để điều trị bệnh nhân Covid-19

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc tiếp tục duy trì các đội hình phục vụ, đảm bảo các điều kiện cần thiết để đáp ứng nhiệm vụ mới được giao là tổ chức thu dung, điều trị cho các trường hợp mắc Covid-19.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bệnh viện khẩn trương rà soát và có văn bản đề xuất khẩn cấp mua sắm, trang bị bổ sung các thiết bị: máy thở oxy lưu lượng cao (HFNC), vật tư tiêu hao cần thiết phục vụ công tác điều trị tại Bệnh viện. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. Tặng quà cho Lưu học sinh Lào và Campuchia tại Đồng Tháp

Quà tặng gồm: Mì gói, trứng, sữa cùng một số nhu yếu phẩm khác; kinh phí được trích từ nguồn quỹ hoạt động của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh.

Đây là lần thứ 3 các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh hỗ trợ cho Lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tại Đồng Tháp. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

8. Bị phạt vì sửa kết quả test Covid-19 từ âm tính thành dương tính

Trước đó, vào ngày 24/7, N.Đ.Đ (sinh năm 2001), ngụ Khóm 1, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng có đến Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng để xét nghiệm Covid-19. Ngày 25/7, N.Đ.Đ đến nhận phiếu xét nghiệm Covid-19 của mình có kết quả “Âm tính”, tuy nhiên, N.Đ.Đ đã chụp hình lại phiếu xét nghiệm và chỉnh sửa kết quả xét nghiệm Covid-19 của mình thành “Dương tính”, sau đó gửi phiếu xét nghiệm lên nhóm Facebook có nhiều thành viên tham gia. Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội của N.Đ.Đ đã gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, cơ quan y tế làm công tác xét nghiệm Covid-19 và công tác phòng, chống dịch của địa phương. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949